
 

  

บริษทั โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)  

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2567 

 

วนั เวลำ และสถำนที่ 

 การประชุมจัดขึ้นเม่ือวันองัคารที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยด าเนินการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

 

กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม 

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ 

  บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

   และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายคาล  จามรมาน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร  

   ความเสี่ยงและความย่ังยืน 

4. นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายบรรณสทิธิ์  รักวงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความย่ังยืน 

 และประธานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติการ 

6. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ ์ กรรมการ  

 

กรรมกำรที่ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม 

1. นายพลพัฒน์  อศัวะประภา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผูบ้ริหำร 

1. นางสาวเนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ 

2. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร  

   และเลขานุการบริษัท 

3.นายพงศ์พันธุ ์ ทองเพียรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

 

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

1. นายวัชรินทร์  ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

2. นางสาวสาธมิา  จินตนเสรี ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั 

   เป็นสกัขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง 

 

เร่ิมกำรประชุม 

นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม  แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

ให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการ

ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ

ของบริษัท โคโนวานซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
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อเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียน การลงคะแนนเสยีง e-Voting และการประมวลผลระบบ

นับผลคะแนนเสียงในการประชุม ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ทุกประเภท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทฯ ได้มีการเกบ็ข้อมูล

ของผู้ เข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงมีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน 

ซึ่งหากมีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ชื่อ-สกุลของผู้ ถือหุ้นที่สอบถามจะปรากฏในรายงานการประชุม รวมทั้ง

เสยีงและภาพที่บันทกึไว้จะมีการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่

ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ-สกุล ขอให้แจ้งเลขานุการบริษัททราบ จากนั้น กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มี

กรรมการรวม จ านวน 7 ท่าน กรรมการ 2 ท่านเข้าร่วมประชุม ณ ที่ท าการจัดประชุมทางอเิลก็ทรอนิกส ์กรรมการ 4 ท่าน

เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั่งแยกอีกห้องหนึ่ง กรรมการ 1 ท่าน นายพลพัฒน์ อัศวะประภา ไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้เนื่องจากมีอาการป่วย ดังนั้น มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71 ของ

กรรมการทั้งหมด นอกจากนี้  มีคณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมเป็น

สักขีพยานและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย พร้อมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ

พิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ 

 

ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เม่ือจะมีการออกเสียง

ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสยีง ในวาระพิจารณานั้น ๆ หรือไม่  

• ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่เหน็ด้วย ไม่ต้องกดลงคะแนนใด ๆ เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสยีงเป็น

เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หรือหากประสงค์ลงคะแนนผ่านระบบ สามารถกดปุ่ มเห็นด้วยใน

หน้าจอ 

• ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กดปุ่ มลงคะแนนใน

หน้าจอ เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจาก

คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ   ดังนั้นในการลงคะแนน

ดังกล่าวจะไม่ปรากฏบัตรเสยีแต่อย่างใด  

 

ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง

ลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้น าคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะน ามาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง

ของผู้ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระ  โดยมีนางสกุลฤดี 

พูลพิพัฒน์ เป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใด ๆ ในแต่ละวาระ สามารถกดปุ่ มสัญลักษณ์รูปมือ 

เพื่อขอสอบถามในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้สอบถาม โดยระบบจะแสดงล าดับที่ให้ทราบ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งชื่อ

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความเห็นผ่านทางระบบตามล าดับ โดยเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้ผู้ ถือหุ้นท่าน

นั้น หรือผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามด้วยการพิมพ์ข้อความในห้องสนทนา และเพื่อความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในการ

จัดท ารายงานการประชุม  ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น แจ้งชื่อ และนามสกุลของผู้ถือหุ้นก่อนสอบถาม 

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปนี้  
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(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจ านวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 

 

โดยก่อนการประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และการ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งสามารถส่งค าถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  หมวดนักลงทุนสมัพันธ ์ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธนัวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มี

ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายัง

บริษัทฯ ซึ่งเม่ือวันที่ 2 มกราคม 2567  บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว   

 

จากนั้นนายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองจ านวน 9 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 30,852,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจ านวน 29 ราย นับ

จ านวนหุ้นได้ 2,083,108,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.54 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้ นจ านวน 38 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,113,960,665 หุ้น จากจ านวนผู้ ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 11,552 ราย            

นับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.90 ของจ านวนหุ้น     

ที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จ านวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้   จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนด

ไว้ในหนังสอืนัดประชุมดังต่อไปนี้  

 

วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2566 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที่ 25 เมษำยน 2566 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ซึ่งประชุมเม่ือ

วันที่ 25 เมษายน 2566 ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว  
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ซึ่ งประชุมเม่ือวันที่ 

25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดงันี้  
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,134,438,765  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม  39 ราย 2,134,438,765  100.0000 
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วำระที่ 2 รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2566 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2566 แบบ 56-1 

One Report  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และงบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการอย่างย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการด าเนินงาน

ดังกล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณพงศ์พันธุ์ ทองเพียรพงษ์ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายงานผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้  

 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,217 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2565 

สนิทรัพย์รวมลดลง 355 ล้านบาท หรือ ลดลง 8% โดยเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 381 ล้านบาท  ลูกหนี้

การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 634 ล้านบาท    

 

หนี้ สินรวมในปี 2566 มีจ านวน 2,990 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2565 หนี้ สินรวมลดลง 100 ล้านบาท หรือ 

ลดลง 3%  โดยภาษีขายที่ยังไม่ถึงก าหนด ลดลง 46 ล้านบาท และ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น ลดลง 55 ล้านบาท   

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นปี 2566 มีจ านวน 1,227 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2565 ลดลง 255 ล้านบาท หรือลดลง 17% 

เกดิจากผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 255 ล้านบาท  

 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2566 

 

รายได้รวมของปี 2566 เป็นเงิน 1,896 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทยีบกบั ปี 2565 ลดลง 196 ล้านบาท หรือลดลง 9% ส่วน

ใหญ่เกดิจาก รายได้โฆษณาทวีี ลดลง 335 ล้านบาท  รายได้ Monomax เพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2566 เป็นเงิน 1,833 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2565 ลดลง 83 ล้านบาท หรือ

ลดลง 4%  

 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ในปี 

2566 เป็นเงิน 965 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทยีบกบัปี 2565 ลดลง 322 ล้านบาท หรือลดลง 25% และขาดทุนสทุธิของปี 

2566 เป็นเงิน 255 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 324 ล้านบาท หรือ 470% 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณปทุมทพิย์ วิรุฬห์บัณฑติกุล 

1. ปีนี้ มีค่าชดเชยพนักงานท าให้ค่าใช้จ่ายสงู เป็นค่าใช้จ่าย One time ใช่หรือไม่ หลังจากนี้จะไม่มีแล้วใช่หรือไม่ 

- คุณพงศ์พันธุ ์ทองเพียรพงษ์ ตอบค าถามว่า บันทกึค่าใช้จ่ายครั้งเดียว บันทกึในไตรมาส 1/2567 และไม่มีอกี 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณปรีชา ทรัพย์กจิการ 

1. การท า Private Placement 10% ของทุนจดทะเบียน มีความคืบหน้าอย่างไร 

- คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีการเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมา และในที่ประชุมวันนี้ มีวาระการลด

ทุนจดทะเบียนที่เคยขอไว้ 

 

2. หลังเปลี่ยนแปลง โครงสร้างผู้ถือหุ้นใน 3BB จ านวนสมาชิก Monomax เป็นเท่าไร เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่  

- คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า จ านวนสมาชิก Monomax มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง YOY เพิ่มขึ้น 20% 
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3. ภาพยนตร์หอแต๋วแตก แหกสปัะหยด ที่ร่วมกบัผู้ก ากบัชื่อดัง มี Rating และรายได้ ประสบความส าเรจ็หรือไม่ อย่างไร 

- คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ภาพยนตร์เข้าฉายไปแล้ว 41 วัน ตอนนี้ท ารายได้ไปแล้วกว่า 122 ล้านบาท 

และยังฉายในโรงภาพยนตร์ต่อไปอกี รายได้รวมยังไม่สามารถบอกได้ 100% 

 

ทั้งนี้  ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณปรีชา ลีละศิธร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายงานถึง           

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ดังนี้   

 

บริษัท โมโน เนก็ซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดม่ัน ในความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด อันเห็นได้จากผลการประเมิน การก ากับดูแล

กิจการที่ดีประจ าปี 2566 ที่อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 9  รวมทั้งบริษัทฯ มุ่งม่ันในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป

ชันทุกรูปแบบ  โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”  มาตั้งแต่ปี 2559 

ข้อมูลพัฒนาการที่เกี่ยวข้อง ได้ปรากฏตามรายงานที่เปิดเผยใน 56-1 One Report ประจ าปี 2566 หัวข้อ รายงานผล

การด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับปรับปรุง 4.0 มาเป็นแนวทางก าหนดเป็นมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท มีการ

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ

และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่ท าหน้าที่ดูแลติดตามให้การด าเนินงานมีความ

โปร่งใส มีการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสม และปัจจุบันบริษัทได้รับการต่ออายุ

สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นสมัยที่ 2  โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี ตั้งแต่ 30 

กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้  ในปี 2566 ไม่พบรายงาน หรือการกระท าผิดด้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

ประธานฯ รายงานสรุปเหตุการณ์ส าคัญที่ผ่านมา และชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้   

สรุปเหตุการณ์ส าคัญที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความภาคภมิูใจในทีมข่าว MONO29 ที่ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล

ชนะเลิศข่าวเศรษฐกิจ จากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รางวัลคลิปข่าวยอดเยี่ยม จากสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์  และรางวัล

ปูชนียบุคคลไทย ให้กับผู้ประกาศข่าวของช่อง ได้แก่ คุณเอก นนทกฤช กลมกล่อม จากสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย 

(ประเทศไทย) 

 

เดือนกันยายน 2566 มีการเปิดตัวรายการใหม่ คือรายการ “ทัวร์มาลง” ออกอากาศเวลา 17.05-17.50 น. ได้รับการ

ตอบรับเ ป็นอย่างดี  และปลายปีที่ ผ่ านมา บริษัทฯ ร่วมมือกับเ มืองพัทยา จัดงาน “MONO29 PATTAYA 

COUNTDOWN 2024 THE FANTASTIC BEACH” เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว และได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมงาน 3 วัน รวมกว่า 55,000 คน และเม่ือเรว็ ๆ นี้  บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัเทศบาลนครขอนแก่น จัด

งานสงกรานต์ “MONO29 KHONKAEN SONGKRAN WET&FUN 2024” ได้การตอบรับจากชาวขอนแก่นเป็นอย่าง

มาก วันสดุท้ายมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 160,000 คน 

 

นอกจากนี้  มีความเคลื่อนไหวที่ส าคัญ คือ เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายนวมินทร์ 

ประสพเนตร ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และเม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นาย

นวมินทร์ ประสพเนตร ให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

ผลกำรด ำเนินงำนปี 2566 ของธุรกิจ 

การผลิต Original Contents ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้ออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มบอกรับสมาชิก “Monomax” โดย

เริ่มเปิดตัวด้วยเรื่อง “ฟางเล่นไฟ” ซีรีสไ์ทยสะท้อนสงัคม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ติดเทรนด์ X อนัดับที่ 2 และเรื่อง

ที่สอง คือ “Hangout เปลือก รัก ปม ลวง” รวม 5 นางเอกชื่อดังของวงการ น าเสนอเรื่องราวชวีิตครอบครัวของเพื่อนสาว
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ทั้ง 5 ที่ภาพลักษณภ์ายนอกดูสมบูรณ์แบบ แต่ภายในมีเรื่องราวความลับน่าติดตามซ่อนอยู่ เป็นเรื่องที่ได้รับการตอบรับดี

มากขึ้นเป็นอนัดับ 1 ตั้งแต่เปิดตวัสปัดาห์แรกบน Monomax เรื่องที่สามคือ “สตัย์เสอื” ซีรีส์แอคชั่นแฝงคอมเมดี้  เรื่องราว

ความเชื่อเกี่ยวกบัคาถาอาคม ต ารวจกลายเป็นโจรเพื่อทวงคืนความยุติธรรม และเรื่องที่สี่เปิดตัวปีนี้  คือเรื่อง “Remember จ า 

จน ตาย” ซีรีสร์ีเมคจากเกาหลี เรื่องราวทนายหนุ่มที่จดจ าทุกอย่างได้ไม่ลืม ท าทุกอย่างเพื่อล้างมลทนิให้พ่อ น าแสดงโดย 

นน นนกุล และ บัว นลินทพิย์ โดยได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์ และติดเทรนด์ X 
 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ผลิตภาพยนตร์หลากหลายแนว ทั้งฟอร์มใหญ่ และฟอร์มเล็ก ภาพยนตร์ฟอร์มเล็กส่วนใหญ่

ออกอากาศบนแพลตฟอร์ม Monomax เป็นหลัก เช่น อีสานตุ๊ดซี่ 1 และ 2 แนวคอมเมดี้  ได้นักแสดงที่เป็นกระแสที่รู้จัก

คือ ต้าวหยอง แดนเซอร์จากคณะหมอล าระเบียบวาทะศิลป์ (วงหมอล าอนัดับต้น ๆ ของภาคอสีาน) และภาพยนตร์เรื่อง 

“See you again ขอเจอเธออกีสกัคร้ัง” ผลงานก ากบัของ คุณออ๊ฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง แนวโรแมนติกดราม่า น าแสดง

โดย ตู่ ภพธร ทั้งสองเรื่องนี้ ได้รับความนิยมใน Monomax 
 

และมีภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เม่ือไม่นานมานี้  ที่ได้รับการตอบรับอย่างมากเรื่อง “หอแต๋วแตก 

แหกสปัะหยด” รายได้ทะล ุ120 ล้านบาท และยังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 125-130 ล้านบาท 

ทิศทำงแนวโนม้ธุรกิจของกลุ่มบริษทัในปีปัจจุบนั มีดงันี้  

กำรลดค่ำใชจ่้ำย บริษัทฯ ด าเนินการลดค่าใช้จ่ายพนักงานประมาณ 130 -140 ล้านบาท หากหักค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นเงนิ

ชดเชยพนักงานซึ่งมีลักษณะ One time หรือคร้ังเดียวแล้ว และคดิค่าใช้จ่ายรวมเป็นปี จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสว่นนี้

ลงถึงประมาณปีละ 200 ล้านบาท 

ธุรกิจคอนเทนต ์ กลยุทธห์ลักมุ่งเน้นไปที่ธุรกจิหลัก คือธุรกจิคอนเทนต์ มี 2 ลักษณะ คือ 1. ธุรกจิการซื้อลิขสทิธิ์และ

บริหารคอนเทนต์ จากการซื้อภาพยนตร์ ซีรีสจ์ากต่างประเทศ และ 2. ธุรกจิผลิตคอนเทนต์ ที่เป็น ภาพยนตร์ ซีรีส ์ละคร 

ข่าว และรายการวาไรต้ี ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เราผลิตเอง คอนเทนต์ทั้งสองรปูแบบจะถูกเผยแพร่บนสองแพลตฟอร์ม คือ

สตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก Monomax และออกอากาศบนช่อง MONO29 

คอนเทนตข่์ำว ปีนี้ มีแผนที่เพิ่มสดัส่วนของการน าเสนอข่าวจากเดิม 25% เป็น 35% โดยจะขยายเวลารายการข่าวจากเดิม

ที่ได้รับความนิยม และเพิ่มเนื้อหาข่าวอกีสองช่วงคือ ข่าวเศรษฐกจิ และข่าวดึก 

Mono Original ปี 2567 มีแผนผลิตภาพยนตร ์ ซีรีสม์ากมายหลากหลายแนว โดยออกอากาศบน Monomax และช่อง 

MONO29 จ านวน 24 เรื่อง ซึ่งได้เปิดตัวเม่ือช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา ไฮไลทท์ี่ส าคัญคือ ภาพยนตร์เรื่อง นาคี 3 ก ากบัโดย ออ๊ฟ 

พงษ์พฒัน ์วชิรบรรจง ซึ่งมีแผนจะผลิตภายในปีนี้  และซีรีสฟ์อร์มใหญ่ “มหาราช ชาตนิักรบ” หรือพระเจ้าตากสนิ และยัง

มีภาพยนตร์และซีรีสอ์กีหลากหลายรสชาติให้ติดตาม 

Monomax รายได้เติบโตข้ึนมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2563 เหน็ได้ชัดต้ังแต่เริ่มออกอากาศ Original Content ในเดือนสงิหาคม 

2566 ท าให้รายได้และจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างเหน็ได้ชัด โดยเฉพาะแคมเปญที่ท าร่วมกบั AIS  เม่ือต้นเดือนเมษายน

ที่ผ่านมา ไม่ถึง 1 เดือน สามารถเพิ่มจ านวนสมาชิกได้กว่า 62,000 ราย และตั้งเป้าสิ้นปี 2567 นี้  จะมีสมาชิกในแคมเปญ

นี้ ถึง 500,000 ราย และประมาณการรายได้ของ Monomax อยู่ที่ 650-700 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2566  ที่มีรายได้อยู่ที่ 

538 ล้านบาท 

MONO29 ธุรกจิทวีียังคงเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท แม้ว่าเทรนด์ของธุรกจิทวีีจะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 

2566 ที่ผ่านมา รายได้ธุรกจิทวีลีดลงอย่างมาก อย่างไรกต็าม ปีนี้  ฝ่ายบริหารมีความม่ันใจในการขายโฆษณา และการท า

รายได้ธุรกจิทวีีให้ได้คงที่อยู่ที่ 1,200 ล้านบาท 
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สรุปทิศทางแนวโน้มธุรกิจปีนี้  คือ ลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยลดค่าใช้จ่ายพนักงาน การบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายใน

การจัดซื้ อลิขสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายผลิตคอนเทนต์ โดยเพิ่มคอนเทนต์ที่ผลิตเอง (Original Content) เพื่อขยายฐานลูกค้า 

Monomax ให้เติบโตมากย่ิงขึ้น 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณปรีชา ทรัพย์กจิการ 

1. อนาคต 3-5 ปี ข้างหน้า ผู้บริหารต้องการให้บริษัทฯ เติบโตด้านโครงสร้างรายได้ สัดส่วนแบบไหน อย่างไร เช่น 

Content, Concert, Digital Media and Content ฯลฯ 

- คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เน้นการผลิต Original Content และจากที่รายงานไป ปีนี้

เรามีธุรกิจหลักสองช่องทางที่จะออกอากาศคอนเทนต์ คือ Monomax และ MONO29 ดังนั้น รายได้หลักที่เห็นได้ชัดคือ

รายได้จากช่อง MONO29 และธุรกิจที่เห็นความเติบโตต่อเนื่องคือธุรกิจสตรีมม่ิงแบบบอกรับสมาชิก Monomax ที่จะมี

รายได้มาทดแทนธุรกจิทวีีที่มีแนวโน้มที่ลดลง 

 

วำระที่ 3        พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี สิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2566 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียด

ปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของ

หนังสอืเชิญประชุม 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2566 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,134,438,765  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม  39 ราย 2,134,438,765  100.0000 
 

 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมติังดกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2566 

เลขานุการบริษัท แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้  “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม      

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวาระที่ 4 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละปี  
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ทั้งนี้    การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล    โดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อ

ผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต  หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ภายในบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบตาม

จ านวนแล้ว  จ านวน 51,970,000.00 บาท (ห้าสบิเอด็ล้านเก้าแสนเจด็หม่ืนบาท) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อยแปดสิบเอด็ล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปด

สิบสตางค์)  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน 

(ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ) ในปี 2566 ขาดทุนสทุธจิ านวน 2,045,656,646 บาท โดยมีรายละเอยีดตามหนังสอืเชญิ

ประชุมหน้าที่ 2 และ 3  และขอเสนองดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ 

ขาดทุน และเพื่อส ารองเงินสดส าหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ   

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2566 ตามรายละเอยีดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทแจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,134,438,765  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม  39 ราย 2,134,438,765  100.0000 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบญัชี

ประจ ำปี 2567 

เลขานุการบริษัท  แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซึ่งก าหนดว่า 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2567 
 

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จ านวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ

จากส านักงานกลต. 

1.นายพรอนนัต์ กจินะวนัชัย 7792 - ปี 2563-2568 

2.นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล 6660 1 ปี 2563-2568 

3.นายณัฐวุฒ ิ สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2565-2570 
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ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน   

 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกบั

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดท างบการเงินเสรจ็ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 
พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2567 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

รำยละเอียด    ปี 2567 (ปีที่เสนอ) ปี 2566 

1. ค่าสอบบัญชี 1,300,000 1,300,000 

2. ค่าบริการอื่น (ไม่มี) (ไม่มี) 

รวมทั้งสิ้ น 1,300,000 1,300,000 

   

ส าหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงักดั บุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ ถือหุ้น     

บริษัทฯได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้   
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ฯ ประจ าปี 2567 และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 1,300,000 

บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,134,438,765  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม  39 ราย 2,134,438,765  100.0000 

 
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ส ำหรบัปี 2567 

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม และเนื่องจากนายนวมินทร์ 

ประสพเนตร ประธานกรรมการ เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้  จึงขอออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณา

วาระนี้ เสร็จสิ้น และให้นายเจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการอิสระและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบัติ

หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
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เลขานุการบริษัท ได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ  17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้

กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสาม

ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ

เข้าด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก

กนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง”  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้  มีดังนี้   

   1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร 

   2. นายปรีชา ลีละศิธร 

   3. ดร.คาล จามรมาน 

 

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในคร้ังนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทก าหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่

เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า

บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ

อสิระ ซึ่งสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ส าหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสอืเชิญประชุม 

และ ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16   
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง          

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 

6.1 นายนวมินทร์ ประสพเนตร ต าแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

            รวม (39 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,134,438,765 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,134,438,765 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 
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6.2 นายปรีชา ลีละศิธร ต าแหน่ง กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ ประธาน 

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

            รวม (39 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,134,438,765  เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,134,438,545 100.0000 220 0.0000 0 0.0000 
 

6.3 ดร.คาล จามรมาน ต าแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและ 

 พิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความย่ังยืน 

     รวม (39 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั  2,134,438,765 เสยีง 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,134,438,765 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 
 

ทั้งนี้  ก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม และ

ขอให้คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ปฏบัิติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่อไป 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2567 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่า

บ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจด็

ล้านบาท) และส าหรับปี 2567 นี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควร

ก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง  ๆ ส าหรับปี 2567  

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2566  และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  
 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนต่อเดือน(บำท) 

ปี 2567 (ปีที่เสนอ) ปี 2566 

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 10,000 10,000 

กรรมการอสิระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

กรรมการอสิระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 10,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 10,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

ค่าบ าเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 
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คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สามารถดูรายละเอยีดได้จากรายงานประจ าปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การ

ก ากบัดูแลกจิการ หัวข้อ 8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ส าหรับปี 2567 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,134,438,765  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม  39 ราย 2,134,438,765  100.0000 

 

 

วำระที่ 8 พิ จ ำ รณำอ นุมัติ ให้ลดทุนจดทะ เบี ยนของบ ริษัทฯ  จำก  381 ,805 ,403.80 บำท  เ ป็น 

347,105,403.80  บำท 

เลขานุการบริษัท แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 

34,700,000 บาท จากทุนจดทะเ บียนเดิมจ านวน 381,805,403.80 บาท เ ป็นทุนจดทะเ บียนใหม่จ านวน 

347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2566 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญ      

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2567 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใด ๆ  ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 347,105,403.80 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า     

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
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มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,134,438,765  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม  39 ราย 2,134,438,765  100.0000 

 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุน       

จดทะเบียน 

เลขานุการบริษัท แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้  

 

ทั้งนี้  มอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ มอบหมาย

เป็นผู้มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและ

เพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใด ๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 
มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ  ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน และ

การมอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย   

เป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขและ

เพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสียงลงคะแนน มติที่

ประชุมเป็นดังนี้  

 

 

 

 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพัน 

สี่ร้อยสามบาทแปดสบิสตางค์) 
 แบ่งออกเป็นจ านวน 3,471,054,038       หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจด็สิบเอด็ล้านห้าหม่ืน  

สี่พันสามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10     บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น :    

 หุ้นสามัญ  3,471,054,038       หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจด็สิบเอด็ล้านห้าหม่ืน  

สี่พันสามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -          ( - ) 
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มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,134,438,765  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม  39 ราย 2,134,438,765  100.0000 

 

วำระที่ 10   พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี) 

เลขานุการบริษัท ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้   ในระเบียบวาระที่ 10 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544)  ก าหนดไว้ว่า “เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว    

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังนั้น  ถ้าผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม  จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น  จากจ านวน

หุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดเท่ากบั 3,471,054,038 หุ้น  

ทั้งนี้   ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณอนุพงศ์ สนัตะวานนท์ 

1. อยากทราบวิสัยทัศน์ผู้บริหาร ถึงทิศทางการน าเทคโนโลยี AI มาใช้ในกิจการว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ หรือลดค่าใช้จ่าย 

หรือช่วยการด าเนินการอย่างไรให้กบักจิการได้บ้าง 

- คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า จากที่บริษัทฯ ด าเนินการลดค่าใช้จ่ายพนักงานไปแล้ว ได้มีนโยบายการน า

เทคโนโลยี AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน กระบวนการผลิต อาทิ การท า Storyboard ช่วยท าคลิปสั้น ลดขั้นตอน

การท าสคริปต์ ลดค่าใช้จ่าย ลดคน และโครงการที่เริ่มกลางปีที่แล้ว คือ น า AI มาช่วยรายงานข่าว ประกาศข่าว ทั้งนี้  

ภายในช่วง 1 เดือนนี้  จะได้เห็น AI รายงานข่าวในช่อง MONO29  ส่วนของการที่จะสร้างรายได้จากเทคโนโลยี AI อาจ

เป็นในอนาคตที่ยังต้องใช้ระยะเวลาสกัระยะ 

 

2. สอบถามความคืบหน้าความร่วมมือ MOU ที่ MONO ท ากับ KT Studio Genie เม่ือปลายปีที่ผ่านมา มีความคืบหน้า

อย่างไร 

- คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม อยู่ระหว่างเจรจาเพิ่มเติม 

 

3. ทางบริษัทมีแนวทางน า Monomax Streaming ขยายในอาเซียนหรือไม่ 

- คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า เคยมีการพูดคุยในทีมผู้บริหาร แต่เนื่องจากคอนเทนต์ที่ซื้ อจากต่างประเทศ 

เป็นการซื้อสทิธติามพื้นที่ คือสามารถฉายได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากขยายตลาดออกไปต่างประเทศ เราต้องซื้ อ

สิทธิเพิ่ม และท าการตลาดเพิ่ม ซึ่ งอาจจะยังไม่ได้เข้าไปท าในต่างประเทศ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้กับคน

ต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย เช่น  พม่า  กัมพูชา  คือการพากย์  หรือซับไตเติ้ล  การแปลภาษาอื่นที่รองรับแรงงาน

ต่างด้าวที่มีอยู่ในไทยมากกว่า 2 ล้านคน 

 

 



 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณปทุมทพิย์ วิรุฬห์บัณฑติกุล 

1. ค่าเสื่อมและตัดจ าหน่ายปีนี้และปีถัดไปมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ 

- คุณพงศ์พันธุ์ ทองเพียรพงษ์ ตอบค าถามว่า ค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่ายในปีนี้ มีแนวโน้มลดลง จากการที่มีแผนบริหาร

จัดการการซื้อคอนเทนต์ที่จะซื้อลดลงท าให้ค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่ายลดลงเลก็น้อย 

- คุณนวมินทร์ ประสพเนตร เสริมว่า บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ที่ท าไปแล้วคือลดค่าใช้จ่าย

บุคลากร และที่ก าลังท าอยู่อย่างต่อเนื่องคือการลดต้นทุนต่างๆ รวมถึงการซื้อคอนเทนต์จากต่างประเทศที่จะลดลง ท าให้

ค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่าย ลดลงด้วยในปีถัด ๆ ไป 

 

2. ค่าตัดจ าหน่ายหนังที่สร้างเองมีระยะเวลาปี และน้อยกว่าหนังจากต่างประเทศหรือไม่ 

- คุณพงศ์พันธุ์ ทองเพียรพงษ์ ตอบค าถามว่า ค่าตัดจ าหน่ายคอนเทนต์ที่ผลิตเอง ตัดที่ 10 ปี ส่วนของต่างประเทศเป็น

การซื้อสทิธแิบบมีระยะเวลา อยู่ที่ 2-3 ปี 

 

3. ค่าตัดจ าหน่ายในอนาคตอยู่ที่ประมาณ 200-300 ล้านต่อปีหรือไม่ 

- คุณพงศ์พันธุ์ ทองเพียรพงษ์ ตอบค าถามว่า งบลงทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ 1,000 – 1,200 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น 

Amortization จะอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรกต็าม อยู่ระหว่างการบริหารลิขสิทธิ์ การจัดซื้ อคอนเทนต์ 

อาจจะลดลงได้มากกว่านี้  

 

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ : คุณเกตน์ปภา พิทกัษ์รัตนโยธนิ (จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) 
1. ฝากข้อเสนอให้กับบริษัทฯ ดังนี้  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายน าเสนอให้บริษัทจดทะเบียน ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และ Online ควบคู่กนั หรือเรียกว่า การ

ประชุมแบบ Hybrid เพื่อการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่าง

สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.

(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 ขอน าเสนอให้

บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

- คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นใน

รูปแบบ Hybrid ในปีต่อ ๆ ไป 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุม เม่ือไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เข้าประชุมในคร้ังนี้  

 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.53 น. 

 

 
 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 ( นายนวมินทร์ ประสพเนตร)  
 

 

 

ลงชื่อ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์)  

 


